

รายงานการประชุม
ประชุมหารือการดำเนินโครงการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559
เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผู้เข้าประชุม

1	รศ.ดร.กิตติ	บุญเลิศนิรันดร์	ผู้ช่วยอธิการบดี
2	ผศ.ทวีศักดิ์	ศรีจันทร์อินทร์	รองผอ.สวพ ฝ่ายบริหาร
3	นายวิชัย	มาแสง	รองผอ.สวพ ฝ่ายบริการวิชาการฯ
4	รศ.ดร.รวีวรรณ	เดื่อมขันมณี	รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
5	ดร.บุญสมหญิง	พลเมืองดี	รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
6	นายรุ่งโรจน์	แก้วศรีงาม	ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7	ผศ.จักรินทร์	น่วมทิม	ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
8	นายสุธี	ลิ้งเพิ่มพูน	อาจารย์
9	นายกิตติพงษ์	คล้ายดี	อาจารย์
10	นายเอกชัย	รัตนบรรลือ	อาจารย์
11	นายวิรัช	กองสิน	อาจารย์
12	นายนิลวัฒน์	ดิษฐสุวรรณค์	อาจารย์
13	ดร.บุญธิดา	ชุนงาม	อาจารย์
14	ผศ.ดร.สุภาวดี	โกยคุลย์	อาจารย์
15	นายกอบชัย	เมฆดี	อาจารย์
16	นายณัฐพงษ์	สนองคุณ	อาจารย์
17	นางสาวกาญจนา	พิศาภาค	อาจารย์
18	ผศ.วรรณภา	ศรีไพ์ชรพร	อาจารย์
19	ดร.สุธิษา	ละเซ็น	อาจารย์
20	นางสาวธันยากร	อุบลสุข	อาจารย์
21	นางสาวปณิตพร	ติมากร	หัวหน้างานบริการวิชาการ
22	นางสาวน้ำทิพย์	แย้มกลีบบัว	นักวิชาการศึกษา
23	นายจิระวุฒิ	สารธรรม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24	ว่าที่ร้อยตรีสุนัย	โสตาเจริญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ไม่เข้าประชุม

1	ผศ.เกษม	เจนวิไลศิลป์	รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(ติตราชการ)
2	ผศ.บุญส่ง	วงศ์ฤทธิ์	รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ (ติตราชการ)
3	นายบุญเชิด	ศิริยศ	อาจารย์ (ติตราชการ)
4	นายศุภกร	ลิมคุณธรรมโม	อาจารย์ (ติตราชการ)
5	นายพงศกร	เอี่ยมสอาด	อาจารย์ (ติตราชการ)
6	นายอดิศักดิ์	วรรณะภุติ	อาจารย์ (ติตราชการ)
7	ผศ.พรเทพ	แก้วเชื้อ	อาจารย์ (ติตราชการ)
8	ผศ.รำพึง	เจริญยศ	อาจารย์ (ติตราชการ)
9	ดร.วาทิช	นิลนนท์	อาจารย์ (ติตราชการ)
10	นายอนุชา	ขวัญสุข	อาจารย์ (ติตราชการ)
11	นายนิติวิศว์	แดงไทย	อาจารย์ (ติตราชการ)
12	นายอาทิตย์	ดวงจันทร์	อาจารย์ (ติตราชการ)
13	นายทศพล	ศรีสมังคลังกูร	อาจารย์ (ติตราชการ)
14	นางสาววรรษษา	พรหมศิลป์	อาจารย์ (ติตราชการ)
15	นายনীธิ	เพชรบุรี	อาจารย์ (ติตราชการ)
16	นายอาคม	หะย็อมา	อาจารย์ (ติตราชการ)
17	นายดิษฐพล	มันธรรม	อาจารย์ (ติตราชการ)
18	นางสาวกัญญา	กอกแก้ว	อาจารย์ (ติตราชการ)
19	นายสมบัติ	ก้ามอญ	อาจารย์ (ติตราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางรสสุคนธ์	แย้มทองคำ	อาจารย์
2	นายธีระศักดิ์	ทรัพย์ประเสริฐ	อาจารย์
3	นางสาวชิตชนก	มากจันทร์	อาจารย์
4	นางสาวจิตรรา	กลั่นน้ำทิพย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5	นางสาวปิยะมาศ	นวลเคน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1.1 งานวิชาการรับใช้สังคม ตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ในส่วนงานบริการทางวิชาการ นอกจากนำเทคโนโลยีองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนแล้วควรเรียนรู้ร่วมกับชุมชน สังคม เพื่อนำความรู้มาปรับให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและบริบทของพื้นที่นั้นๆ โดยการทำงานตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 4 ด้าน คือ

1. ร่วมคิดร่วมทำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) คือจะต้องคิดเสมอว่ากำลังทำงานกับใคร ซึ่ง Partnership มีหลายระดับ เช่น การทำงานร่วมกับชุมชน อาจมีองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามามีส่วนร่วม หรือมีหน่วยงานพัฒนาในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน เมื่อหน่วยงานถอนตัวออกมา ดังนั้นจึงจะต้องมีกลไกในการจัดการ ให้ชุมชนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาสามารถทำกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่มีหน้าที่โดยตรง ฉะนั้นความหมายของ Partnership ไม่ใช่แค่การที่มหาวิทยาลัยไปทำงานร่วมกับชุมชน แต่ยังมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นคณะทำงานจะต้องสรุปประเด็นให้ได้ว่าใครเป็นผู้ใช้ผลงานของเรา ยกตัวอย่างเช่น การทำงานเชิงนโยบาย อาจจะตอบว่าประโยชน์เกิดกับประชาชน แต่ถ้าถามว่าผู้ใช้คือประชาชนหรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่ ผู้ใช้คือหน่วยงานที่เอาไปกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ดังนั้น ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ ใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์ จะต้องกำหนดให้ชัดเจน

2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefits) ชุมชนได้ประโยชน์แน่นอน แต่มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ การเรียนรู้ทั้งสองฝ่ายจะเป็นการพัฒนากระบวนการทางวิชาการของหน่วยงาน ที่จะปรับให้เหมาะสมกับบริบทและเงื่อนไขของชุมชน และประโยชน์ที่สูงขึ้นไปอีก คือสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ภายใต้บริบทเงื่อนไขของชุมชน และคณะทำงานยังสามารถนำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้

3. มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (scholarship) คือ การทำงานด้วยหลักวิชาการ ฉะนั้นก็จะต้องนำหลักวิชาการมาสนับสนุน หลักวิชาการไม่ใช่เพียงแค่นื้อหาวิชาการที่จะนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนเท่านั้น อาจจะมีวิชาการในด้านอื่นๆ เช่น เรื่องการยอมรับเทคโนโลยี เรื่องการสื่อสารที่จะทำให้ชุมชนยอมรับ เรื่องการเปลี่ยนแปลง การสร้างเงื่อนไขปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนั้นจะต้องหาหลักการ ทฤษฎีเรียนรู้กระบวนการไม่ใช่เรียนรู้แค่นื้อหาอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการทำงานทางวิชาการ

4. เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Measurable Social impact) คือ การประเมินวัดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันนี้เป็นหลักสำคัญของหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ฉะนั้นขอให้พิจารณาโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในการดำเนินงานว่าเป็นไปตามหลักการที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนี้หรือไม่ และในส่วนของ การเชื่อมโยงกับพันธกิจอื่น เช่น การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย ให้ทบทวนดูว่าได้มีการวางแผนให้มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน โดยคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษาบ้าง และจะเกิดอะไรกับชุมชนสังคมเมื่อถูกนำเชื่อมโยงแล้ว เป้าหมายของการเชื่อมโยงควรจะต้องตระหนักด้วยว่าเมื่อเอาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนแล้วเกิดกระบวนการเรียนรู้อะไรกับนักศึกษา ไม่ใช่รายงานเพียงแค่ว่าพานักศึกษาลงไปในพื้นที่เท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยอยากเห็นว่าผลกระทบที่เกิดอะไรกับนักศึกษาด้วย เช่นนักศึกษาเกิดจิตสำนึกหรือไม่ โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม หรือถ้าวางแผนเป้าหมายว่าจะนำไปเชื่อมโยงกับทักษะของนักศึกษาในด้านต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ใน มคอ.3 เมื่อพานักศึกษาลงไปในชุมชนแล้วเกิดผลกระทบตามที่วางแผนไว้จริง ถ้ามีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะมีกระบวนการในการพานักศึกษาลงไปในพื้นที่และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาให้นักศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ในเรื่องของการพัฒนาทักษะของนักศึกษา และในส่วนของ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ควรต้องแสดงผลเชิงประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 1. ปรากฏการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 3. กระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 4. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการ

เปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นแล้ว 6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 7.แนวทางการติดตามและธำรงรักษา พัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป

มหาวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะยกระดับการทำงานเพื่อเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด และ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ดังนั้นจะต้องมีกระบวนการจัดการที่จะทำให้จังหวัดได้รับรู้วามหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการอะไรและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดและนโยบายของประเทศอย่างไร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ผ่านงานประชุมวิชาการ หรือการทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ผลงาน การจัดเวที นำเสนอผลงานในพื้นที่ หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่ การเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดประชุม เผยแพร่กับนักศึกษา การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนที่หลากหลาย การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ หนังสือรวม บทความวิชาการนำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ ที่มีการนำผลงานรวมเล่ม (proceeding) การเผยแพร่โดยผ่านบุคคลอื่นที่ไม่ใช่นักวิชาการ เช่น ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับประโยชน์

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.2.1 เลขานุการแจ้งที่ประชุม

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายจ่าย จำนวนเงิน 402,000 บาท เบิกจ่ายจริง 356,167 บาท ยอดเงินคงเหลือ 45,833 บาท และมีผลการดำเนินงานพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 ชุมชน จำนวน 11 โครงการย่อย ซึ่งตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการมีดังนี้ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ แผน : ร้อยละ 80 ผลการดำเนินการอยู่ที่ ร้อยละ 90.10 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ แผน : จำนวน 300 คน ผลการดำเนินผู้เข้ารับบริการจำนวน 505 คน มีการบูรณาการการเรียนการสอนจำนวน 7 วิชา และมีการบูรณาการงานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง และในปีงบประมาณ 2560 ได้เสนอของบประมาณในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วงเงิน 1,200,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 502,000 บาท

1.2.2 ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งได้ผลคะแนนจากการตรวจประเมิน 5 คะแนนเต็ม ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันทำงานจนบรรลุเป้าหมาย ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ

1.2.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีนโยบายที่จะผลักดันส่งเสริมและขับเคลื่อนให้งานบริการทางวิชาการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการโดยจะเน้น 3 เรื่องหลัก คือ 1. การสร้างฐานข้อมูลการบริการทางวิชาการ 2.การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานบริการทางวิชาการ 3. การจัดการองค์ความรู้ (KM)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ และพิจารณาโครงการที่หน่วยงานเสนอของงบประมาณภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจาก
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาแผนงานการให้บริการทางวิชาการของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 .ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสังคมและสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนและนำเสนอองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งข้อมูลว่าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ภายใต้โครงการสำคัญโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคมด้วยวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มีแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 6 โครงการ คือ โครงการบูรณาการ การเรียนการสอนหรืองานวิจัย , โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย, โครงการ One Day English and Chinese Camp - ปันน้ำใจ ปันความรู้ สู้ร่อง ๆ จากพี่ๆ มทร.สุวรรณภูมิ , โครงการสร้างนิทานเสียงเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา ,โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาไทย ,โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ทุกหน่วยงานพิจารณาดำเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม หลังจากสิ้นสุดโครงการผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องสรุปรายงานมหาวิทยาลัยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อไป

4.2 พิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีความประสงค์จะขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจากงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย หรือการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยมีงบประมาณสนับสนุนวงเงิน 340,000 บาท ซึ่งมีหน่วยงานประสงค์เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนวงเงิน 413,950 บาท ซึ่งเกินวงเงินที่จะสนับสนุน จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เสนอขอรับงบประมาณทบทวนปรับลดวงเงินในส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสม และขอให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย/ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการให้ชัดเจน รวมทั้งรายละเอียดการบูรณาการกับการเรียนการสอนควรระบุไว้ใน มคอ. 3 หรือมีการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่องใดมาใช้ประโยชน์ โดยให้ยึดหลักการทำงานตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการปรับลดวงเงินในส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสม โดยให้ส่งรายละเอียดโครงการกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เพื่อที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.



นางสาวน้ำทิพย์ แยมกลีบบัว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



นายวิชัย มาแสง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1



รศ.นภัทร วัฒนเทพินทร์
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2